



## เอกสารแนบท้ายคุ้มครองความเสียหายอันเกิดขึ้นจากภัยจากการลุกไหม้หรือการระเบิด

### เนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ

#### (Fire and Explosion Following Spontaneous Combustion)

เอกสารแนบท้ายนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เนื่องจากบริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม จึงเป็นที่ตกลงกันว่า หมวดความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ได้ขยายรวมถึงความเสียหายต่อสต็อกสินค้าที่ได้เอาประกันภัยไว้อันเกิดขึ้นจากการลุกไหม้หรือการระเบิด ที่มีสาเหตุมาจากการระอุตามธรรมชาติของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ แต่ทั้งนี้ไม่คุ้มครองถึงความเสียหายของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยอันเกิดจากการบูดเน่า หรือการลุกไหม้ขณะที่สต็อกสินค้านั้นอยู่ในกรรมวิธีใดๆ ซึ่งใช้ความร้อนหรือการทำให้แห้ง

ทั้งนี้ ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน และวิธีการในการป้องกันรักษาสินค้าเพื่อให้อยู่ในสภาพปกติตามขั้นตอนที่พึงปฏิบัติอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป สำหรับสินค้าแต่ละประเภทนั้นๆ

#### โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- 1) การจำกัดความรับผิดชอบสำหรับภัยนี้ จะไม่นำเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงมาใช้ในการพิจารณาคำนวณค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
- 2) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสำหรับภัยนี้ให้ถือเป็นจำนวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะต้องรับผิดชอบตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น และบริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแล้ว จำนวนเงินความรับผิดชอบสูงสุดดังกล่าวจะลดลงตามจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้ชดใช้ไป
- 3) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยให้เป็นไปตามจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือในเอกสารแนบท้ายหรือในเอกสารสรุปรายการเอกสารแนบท้าย รวมทั้งจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบและความรับผิดชอบส่วนแรก

ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดชอบของบริษัทภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ และภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้รวมกันแล้วจะไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยโดยผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือในเอกสารแนบท้ายหรือในเอกสารสรุปรายการเอกสารแนบท้ายรวมทั้งจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบ และความรับผิดชอบส่วนแรก

ทั้งนี้ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ย้อนกลับ เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี้แนบท้ายนี้